

**BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NẬM PỒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /BHXH

Nậm Pồ, ngày 19 tháng 02 năm 2019

V/v sao gửi văn bản thực hiện đóng
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng
từ ngày 01/01/2019.

TRƯỜNG PTĐN CÔNG THƯƠNG HUYỆN NẬM PỒ	
DẾN	Số: 328
	Ngày: 20/2/2019
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện.

Thực hiện văn bản số 1420/BHXH-QLT ngày 28/12/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên V/v thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLD-BNN) theo mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để thực hiện kịp thời việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN cho người lao động tại các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 như quy định. Bảo hiểm xã hội huyện Nậm Pồ sao gửi văn bản số 1420/BHXH-QLT ngày 28/12/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên gửi tới các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin phản ánh về BHXH huyện để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BPT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 1420/BHXXH-QLT

Điện Biên, ngày 28 tháng 12 năm 2018

V/v thực hiện đóng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề
nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng
từ ngày 01/01/2019.

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Quyết định số 595/QĐ-BHXXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXXH) Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
2. Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã còn lại.

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, phải đảm bảo:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất;
- Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi người lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
- Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

(Chi tiết biểu kèm theo).



Để thực hiện theo đúng quy định, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động chậm nhất đến ngày 28/02/2019 nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới.

Quá thời hạn trên đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và tính lãi truy thu theo quy định.

BHXH tỉnh Điện Biên thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BHXH tỉnh (B/c);
- Các PGĐ BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện, thị, thành phố;
- Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh;
- Các phòng Nghiệp vụ, VP BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.



Nguyễn Xuân Thanh

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2019

Áp dụng đối với người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

(Ban hành kèm theo Công văn số: 1420 ngày 28 /12/2018 của BHXH tỉnh Điện Biên)

Đơn vị: Đồng/tháng

STT	Địa bàn	Công việc			
		Công việc đơn giản nhất	Công việc hoặc chức danh đòi hỏi người lao động qua đào tạo, học nghề	Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	$2=1+1*7\%$	$3=2+2*5\%$	$4=2+2*7\%$
1	Thành phố Điện Biên Phủ	3,250,000	3,477,500	3,651,375	3,720,925
2	Các huyện, thị xã còn lại	2,920,000	3,124,400	3,280,620	3,343,108